

<b>MiC</b>	<b>MATICHON</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	กรุงเทพธุรกิจ	
Date : 21 ก.ย. 2561	Page : 14/3	No :

# ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นำร่อง เปิดแผนคดี 'พาณิชย์-ศก.'

ต่อจากหน้า 16  
ศาลแพ่ง

**กรุงเทพธุรกิจ** ● ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เปิดแผนคดีพาณิชย์-เศรษฐกิจ ในศาลชั้นต้น แห่งแรก ตั้งเป้าแต่ละคดีต้องเสร็จภายใน 1 ปี เน้นใช้ไอทีบริหารคดีผ่านจอภาพยุคดิจิทัล ได้ส่วนคำร้องผ่านวีดิโอคอล เลขาธิการ สนง.ศาลยุติธรรมเผยเตรียมขยายใช้ก้าไลโอเอ็ม ในศาลทั่วประเทศ หลังทดลองใน 15 ศาล วานนี้ (20 ก.ย.) ที่ชั้น 10 ศาลแพ่ง กรุงเทพใต้ ถ.เจริญกรุง 63 นายโอภาส อนันตสมบุญ อธิบดีผู้พิพากษาศาล แพ่งกรุงเทพใต้และนายสรวิศ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกัน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดตั้งแผนคดี พาณิชย์และเศรษฐกิจแห่งแรกในศาลชั้นต้น ซึ่งนำร่องในศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นที่แรก พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการพัฒนา งานในยุคดิจิทัลของศาลยุติธรรมและศาลแพ่ง กรุงเทพใต้ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

นายโอภาสกล่าวถึงการพัฒนางานใน

ยุคดิจิทัลว่า เนื่องจากศาลแพ่งกรุงเทพ ใต้ถือเป็นย่านจราจรติดขัด ไม่สะดวก ในการเดินทาง จึงจัดให้สามารถยื่นขอตั้ง ผู้จัดการมรดกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ได้ ชำระค่าธรรมเนียม ผ่านธนาคาร และดำเนินการได้ส่วน คำร้องผ่านวีดิโอคอล ได้ โดยไม่ ต้องเดินทางมาศาล ส่วนคำร้องและ หลักฐานต้องสแกนเอกสารส่งให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนถึงวันนัดได้ส่วน ด้วย เพื่อป้องกันการโต้แย้งภายหลัง ซึ่งการได้ส่วนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวก็ทำคดี มรดกให้เสร็จรวดเร็ว

สำหรับการจัดตั้งแผนคดีพาณิชย์ฯ เป็นไปตามนโยบายของนายสรวิศ เนื่องจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคดี ประเภทนี้สูง โดยจะใช้ระบบได้ส่วน

อ่านต่อหน้า 13

สืบพยานผ่านจอภาพวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ได้ ศาลวินิจฉัยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ได้ทันที แต่ละคดีต้องเสร็จสิ้นไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน จัดตั้งแผนกที่ศาลนี้นำร่อง ก่อนศาลอื่นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวก ยุติธรรมและสะดวกรวดเร็ว

ขณะที่ นายสรวิศ เลขาธิการสำนักงาน ศาลยุติธรรม กล่าวว่าการใช้เทคโนโลยี สอดคล้องนโยบายพัฒนาประเทศและการ เปลี่ยนแปลงของโลก การดำเนินงานด้านไอที ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีความก้าวหน้าอย่างสูง พัฒนาไปไกลถึงขั้นเบิกความผ่าน วีดิโอคอล ได้แล้ว ปัจจัยความสำเร็จอยู่ที่คนซึ่งคิด นวัตกรรม ที่สำคัญคือความยั่งยืนและ จำนวน ที่ผ่านมามีประธานศาลฎีกาจาก ประเทศเมียนมาร์ และประเทศต่างๆ เข้าพบเยี่ยมชมนักขึ้นชมมาก สามารถบริการ จัดการได้แม้มีคดีเกือบ 2 ล้านคดีต่อปีระยะยาว จะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน

ส่วนเรื่องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก้าไลโอเอ็ม ประกันตัว ครั้งแรกนำร่องใน 15 ศาล แต่ผ่านไป 1 เดือน ตนก็ให้ใช้ได้ กับศาลทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด หลังจากที่เรากำลังต้องเช่าเครื่องมาใช้ถึง

80 ล้านบาท ต้องใช้ให้คุ้มค่างบประมาณ  
เต็มประสิทธิภาพ โดยศาลอาญากรุงเทพ  
ใต้ใช้มากที่สุด ซึ่งการทำงานต้องเชื่อมโยง  
หน่วยงานอื่น อย่างกรมคุมประพฤติก็ได้นำ  
กาลีไอเอ็ม ไปติดให้วัยรุ่นซึ่งรถ ทำให้การ  
บังคับใช้กฎหมายรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีนโยบายลดการใช้กระดาษ  
ส่งข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งดีๆ  
ที่เกิดขึ้นในแต่ละศาลจะนำไปแชร์ยังศาลอื่น  
มีห้องแชทไลน์ COJ Alerts สำหรับการติด  
สื่อสารภายในองค์กรศาลทั่วประเทศ เพื่อ  
เป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือ  
เหตุการณ์ไม่ปกติอันเกิดจากภัยธรรมชาติ  
การกระทำอันเป็นการละเมิดอำนาจศาล การ  
ดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญหรือ  
เป็นที่สนใจของประชาชน เป็นต้น โดยให้  
ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
ศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการแจ้งเหตุ ซึ่งจะ  
ทำให้เกิดรวดเร็วทั้งการส่งข้อมูลและภาพ  
เพื่อทราบเรื่องทันเหตุการณ์ไม่ล่าช้า เพราะ  
เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้ว แต่  
เป็นปลาเร็วกินปลาช้า

สำหรับแผนกคดีพาณิชย์ฯ ต้องทำ  
เพราะมีการแข่งขันข้ามพรมแดน นักลงทุน  
ต่างชาติเข้ามา ต่อไปคนจะติดต่อศาลน้อย  
ลง เหมือนไปธนาคารน้อยลง เพราะทำ  
ธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ การเปิด  
แผนกนี้ใช้งบเพียง 400,000 บาทเศษ ไม่มาก

เพราะเน้นบริหารจัดการ โดยปัจจัยที่ทำให้  
ความยุติธรรมรวดเร็วจะเป็นการสะท้อน  
ให้ต่างชาติเห็นในบริบทโลกไร้พรมแดน  
เพื่อผลตัดสินใจลงทุนทางเศรษฐกิจ  
ซึ่งในอนาคตก็จะขยายการเปิดแผนกนี้ทุก  
ศาลทั่วประเทศ

การใช้เทคโนโลยีอาจทำให้เกิดข้อกังวล  
เรื่องกระบวนการตรวจสอบว่าเป็นตัวจริง  
หรือไม่ ซึ่งการสร้างระบบเข้าสู่ความเป็น  
Smart Court นั้นมีระบบตรวจสอบอยู่  
แล้วไม่ต้องห่วง โดยขณะนั่งบัลลังก์ได้มา  
20,000 ล้านบาทก็จะนำมาพัฒนาระบบไอที  
สร้างบิกดาต้า ซึ่งบางอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยทุกคนไม่ต้องเดินทางมาศาลหลายครั้ง  
เพราะเทคโนโลยีอย่างการพิจารณาผ่าน  
จอภาพจะช่วยร่นระยะทาง ประหยัด  
ค่าใช้จ่ายการเดินทางมาศาล ส่วนคนที่อยู่  
ในระบบก็ไม่ต้องมีจำนวนมาก และระบบ  
เองก็ตรวจสอบความถูกต้องได้

ในการนี้ คณะผู้บริหารศาลได้นำชม  
กระบวนการทำงานในแผนกคดีพาณิชย์ฯ  
ด้วย

ทั้งนี้ นายสุริยพันธ์ หงส์วิไล โฆษกศาล  
ยุติธรรม ได้เพิ่มเติมถึงจุดประสงค์การ  
เปิดแผนกคดีพาณิชย์ฯ แห่งแรกในศาล  
แพ่งกรุงเทพใต้ด้วยว่า ก็เพื่อให้การดำเนิน  
กระบวนการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว

สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีด้าน  
การค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัว  
และรวดเร็ว

โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลา  
ในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จ  
ภายใน 1 ปี และมีกระบวนการบริหารจัดการ  
สำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งการจัดตั้ง  
แผนกคดีพาณิชย์ฯ จะทำให้อัตราพิพากษา  
ที่อยู่ในเขตอำนาจศาล (เขตสัมพันธวงศ์  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน  
เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม  
เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา)  
ได้รับการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิด  
ความเสียหายต่อการประกอบธุรกิจ  
 อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่น  
ทางด้านเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพใน  
การแข่งขันในระดับสากล

สำหรับประเภทคดีที่จัดอยู่ในแผนก  
คดีพาณิชย์ฯ ได้แก่ คดีเช่าซื้อ คดีบัญชีเดิน  
สะพัด คดีประกันภัย โดยคู่ความฝ่ายใด  
ฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นบริษัทประกันภัย คดีหุ้น  
ส่วนและบริษัท อาทิ การซื้อขายหุ้น การขอ  
เพิกถอนมติที่ประชุม การขอเลิกบริษัท  
การขอตั้งผู้ชำระบัญชี การขอให้นายทะเบียน  
จัดซื้อบริษัทคืนสู่ทะเบียนฯ คดีสาขาที่เกี่ยวข้อง  
พันกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ และคดีอื่นๆ  
ที่คล้ายคลึงกันตามที่อธิบดีผู้พิพากษาศาล  
แพ่งกรุงเทพใต้กำหนด

<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ไทยโพสต์	
Date : 21 ก.ย. 2561	Page : 3	No :

# ขีดเส้น'ชำนาญ'ชี้แจงโดนร้อง 24 กย.

**ไทยโพสต์** • เมื่อ 20 ก.ย. นายสรวิศ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึงการยื่นขอถอดถอนนายชำนาญวิวรรฒพงษ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกาและกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ในศาลฎีกาออกจากตำแหน่ง ก.ต.ว่า ในวันที่ 20 ก.ย. จะส่งหนังสือให้นายชำนาญชี้แจงกรณีที่ถูกยื่นคำร้องขอถอดถอนพ้นจากตำแหน่ง ก.ต. เมื่อนายชำนาญ

ได้รับหนังสือก็จะส่งคำชี้แจงกลับมาในวันที่ 24 ก.ย.นี้ "เมื่อผมได้รับเอกสารแล้วก็จะทำการปิดประกาศไว้ทุกศาลทั่วประเทศ ให้ผู้พิพากษาได้รับทราบถึงคำชี้แจงของนายชำนาญเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้พิพากษาที่มีสิทธิ์ลงมติว่าจะลงมติถอดถอนนายชำนาญหรือไม่ ขณะนี้ได้เตรียมบัตรลงคะแนนไว้เพื่อจัดส่งเรียบร้อยแล้ว" เลขาธิการศาลกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน

การดำเนินการลงมติถอดถอนนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดส่งบัตรลงคะแนนให้กับผู้พิพากษาทั่วประเทศทางไปรษณีย์เพื่อลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ ถอดถอน แล้วส่งบัตรลงคะแนนกลับมายังสำนักงานศาลฯ ภายในวันที่ 25 ต.ค.นี้ ซึ่งจะมีการนับคะแนนในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยการถอดถอนได้นั้นต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนผู้พิพากษาทั่วประเทศ ในส่วนขั้นตอนสอบข้อเท็จจริง

นั้น คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้มีมติตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขั้นต้น ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา ระยะเวลาการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นจะอยู่ที่ 30-45 วัน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะเริ่มมีการสอบสวนทันที เมื่อประธานศาลฎีกาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ผ่านมา.

Source :

โลกนี้จริง

Date : 21 ก.ย. 2561

Page : 1,10

No :

# 1 ผู้พิพากษา กับ 2 อัยการ โกงสหกรณ์ ต่อจากหน้า 1

## พัวพันคดี โกงสหกรณ์

### เข้าชี้แจงพร้อมเยียวยา

“1 ผู้พิพากษา-2 อัยการ” ถูกกล่าวหาพัวพันคดี  
โกงเงินสหกรณ์ตำรวจ จ.เลย | ♦ อ่านต่อหน้า 13

เข้าพบบิกตำรวจ ชี้แจงข้อเท็จจริงระบุนิยาม  
คืนเงินผู้เสียหาย ขณะที่ผู้พิพากษาสมทบที่ตก  
เป็นผู้ถูกกล่าวหาขึ้นใบลาออก พร้อมคืนเงิน  
กว่า 30 ล้าน “บิกโจ๊ก” ระบุเร่งตรวจสอบเส้น  
ทางการเงินและสถาบันการเงิน ขยายผลเอาผิด  
เครือข่ายโกง ด้านปง.ระบุนยังมีอีก 5 กลุ่มที่  
เกี่ยวข้อง-เงินหมุนเวียนร่วม 6 พันล้าน อยู่  
ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงิน-หาความ  
เชื่อมโยงคนทำผิดและผู้เสียหาย

จากกรณีความเดือดร้อนของตำรวจชั้น  
ผู้น้อยใน จ.เลย จำนวน 192 นาย ที่ถูก  
พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุลสถิต รอง ผบช.สภ.  
อดีตผู้การจังหวัดเลย และ พ.ต.อ.เฉลิมพล  
ยอดประทุม ผกก.อก.ภ.จว.หนองบัวลำภู  
ชักชวนเข้าร่วมโครงการกู้รวมหนี้ของสหกรณ์  
ออมทรัพย์ตำรวจเลยไปปิดหนี้ธนาคารและนำ  
ไปลงทุน สูญเงินกว่า 229 ล้านบาท จนต้อง  
ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ดำเนินคดี

ต่อมาพล.ต.ท.สุรชัย ควรเคชะกุลบดี  
ผบช.ภ.4 ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันกู้ยืมเงิน  
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และเพื่อเป็นการ  
บรรเทาความเดือดร้อน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย  
จินดา ผบ.ตร. เร่งรัดดำเนินการเยียวยาผู้เสีย  
หาย ตั้งคณะทำงาน ก่อนสนธิกำลังเข้าค้นและ  
ตรวจยึดทรัพย์สินมากกว่า 100 ล้านบาท จาก  
นั้นได้มีข้าราชการตำรวจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ในกระบวนการยุติธรรมได้เดินทางเข้ามอบตัว  
พร้อมกันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้  
ลงนามในคำสั่งให้นายตำรวจ 3 นายออกจาก  
ราชการ อีกทั้งให้นายตำรวจ 15 นายช่วย  
ราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่เสนอ  
ข่าวไปแล้วนั้น

ความสืบหน้าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ศูนย์  
รับเรื่องคดีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด  
เลย ภายในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

จ.ขอนแก่น ตลอดทั้งวันมีประชาชน ข้าราชการ  
ตำรวจ ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากกรณีถูก พล.ต.ต.สุ  
ทิพย์ และพวก หลอกระดมทุนต่างทยอยเดิน  
ทางมาให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวน โดย  
ทางพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำราย  
ละเอียด ตลอดจนมูลค่าความเสียหายที่ผู้เสียหาย  
ถูกชักชวนให้ร่วมระดมทุน เพื่อประกอบ  
สำนวนการสืบสวน

ขณะเดียวกันเมื่อเวลา 17.00 น.คณะ  
พนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งฯ. นำโดย  
พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.4  
พล.ต.ต.กฤษกร พลัทธิญาวงศ์ รอง ผบช.  
สภบ. ได้เรียกชุดทำงานประชุมติดตามผล  
ความคืบหน้า พร้อมทั้งวางแนวทางในการทำ  
สำนวนคดี เพื่อที่จะนำทรัพย์สินที่ได้ยึดอายัดไว้  
นำมาเฉลี่ยคืนให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับ  
ความเสียหาย

โดย พล.ต.ท.สุรชัย กล่าวว่า ภาพ  
รวมขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก ซึ่งหลังจาก  
ที่เป็นข่าวมีผู้ติดต่อเข้ามาคืนเงินที่ได้จากการ  
กระทำความผิดเพื่อมามอบให้กับทางชุด  
ทำงาน เพื่อนำไปเยียวยาข้าราชการตำรวจ ซึ่ง  
ขณะนี้ผู้มาติดต่อคืนแล้ว 5 ล้านบาท และจะ  
มีเข้ามาอีกส่วนซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวม ใน  
ส่วนของนายตำรวจทั้ง 15 นายเข้าไปเกี่ยวข้อง  
ในเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหา จนเป็น  
เหตุให้ถูกไปช่วยราชการ และตั้งคณะกรรมการ  
ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น ทางคณะพนักงาน  
สืบสวนสอบสวน ซึ่งมี พล.ต.ต.บุญลือ กอบบาง  
ยาง รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธาน ต้องเรียกมา  
สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องให้ความ  
เป็นธรรมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ เพราะใน  
จำนวนนี้เส้นทางการเงินอาจจะเกี่ยวข้อง แต่  
อาจอยู่ในฐานะผู้เสียหายหรือผู้ร่วมกระทำ  
ความผิด

พล.ต.ต.กฤษกร กล่าวว่า ขณะนี้มีการ  
แจ้งข้อกล่าวหาผู้ร่วมกระทำความผิดไปแล้ว  
17 รายสอบปากคำพยานไปมากถึง 336 ปาก  
ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน  
จะทำการคัดแยกว่ารายใดเป็นผู้เสียหาย  
จริง รายใดเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด เนื่องจาก  
คดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากต้องใช้ระยะเวลา  
ในการตรวจสอบ ในส่วนที่มีผู้นำเงินที่เชื่อว่า  
ได้มาจากการกระทำความผิดไปนั้นขอให้นำมา  
คืนซึ่งทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจะดู  
ที่เจตนาเป็นหลัก

ขณะที่ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง  
ผบช.ทท.กล่าวว่า ในวันที่มีเจ้าหน้าที่กระบวน

การยุติธรรมบางส่วนเดินทางเข้ามามอบตัว  
และมีความประสงค์ที่จะคืนเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่  
กระบวนการยุติธรรมที่เข้ามามอบตัวในวันนี้ เป็น  
ผู้พิพากษา 1 ราย และอัยการ 2 ราย จากการ  
สอบสวนได้มุ่งเน้นดำเนินคดีทางอาญาอย่าง  
จริงจัง ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและ  
ฟอกเงิน โดยได้ให้ ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการ  
เงินเพื่อนำทรัพย์สินคืนสู่ประชาชนและตำรวจ  
ชั้นผู้น้อย โดยจะไม่ใช้คดีอาญามาต่อรองให้  
ชดใช้ค่าเสียหาย เพราะการเยียวยาเป็นเรื่อง  
ของการสำนึกผิด คาดว่าจะใช้เวลาการ  
สอบสวนไม่เกิน 1 เดือนจะแล้วเสร็จ และจะ  
สามารถส่งฟ้องต่อศาลได้

ส่วนความคืบหน้าของการสอบสวน  
ดำเนินคดีขณะนี้คืบหน้าไปมาก เพราะมีการ  
แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว 17 ราย และมีคำสั่งให้  
ตำรวจที่เกี่ยวข้องไปช่วยราชการที่ สปก.  
ตร.แล้ว 15 ราย รวมถึงให้ข้าราชการตำรวจ  
ระดับสูงออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมยืนยัน  
ว่าจะดำเนินคดี และแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน  
ทั้งหมด ส่วนแนวทางการสอบสวนคดีนี้จะมุ่ง  
ทิศทางเป็น 2 ส่วนคือ การบังคับใช้กฎหมาย  
อย่างเข้มงวด และการเจรจาประนีประนอมใน  
การคืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหาย

ทั้งนี้ ยังมีการขยายผลไปยังผู้  
ที่เกี่ยวข้องรายอื่น ๆ ด้วยเพราะเชื่อว่ายังมีผู้เสียหาย  
อีกเป็นจำนวนมาก รวมถึงขณะนี้ยังมีการ  
ไล่ตรวจสอบสถาบันการเงิน ซึ่งมีสถาบันการ  
เงินบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือ และหากการ  
ตรวจสอบพบว่ามีส่วนใดที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด เบื้องต้น  
ทราบสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่  
ขอเปิดเผยรายละเอียด สำหรับประชาชนที่ได้  
รับความเสียหายยังสามารถเดินทางมาแจ้ง  
ความร้องทุกข์ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะตอนนี้ยังมี  
จำนวนน้อย ซึ่งที่เห็นชัดเจนคือตำรวจชั้นผู้น้อย  
จึงฝากไปยังประชาชนให้เข้ามาแจ้งความ  
ร้องทุกข์ที่ตำรวจภูธรภาค 4 ได้ตลอดเวลา

ด้านนายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้  
อำนวยการกองคดี 1 ปปง.บอกด้วยว่า ส่วน  
ของปปง.จะตรวจสอบหาเส้นทางการเงินเพื่อ  
ไปประกอบสำนวนการสอบสวนในการเอาผิด

ขณะนี้เริ่มเห็นเส้นทางการเงินชัดเจนว่าจุดเริ่ม  
ต้นคือใคร ทำให้ไปดูเส้นทางการเงิน และตรวจ  
สอบว่าใครเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงและใครที่  
เป็นผู้เกี่ยวข้อง ส่วนที่ดำเนินคดีไปแล้วเป็น  
เพียงกลุ่มแรกเท่านั้น แต่กรณีนี้มี 6 กลุ่ม เงิน  
หมุนเวียนทั้ง 6 กลุ่มมูลค่ากว่า 5-6 พันล้าน  
อีกทั้งพบสถาบันการเงินเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในรูปแบบการลงทุนในลักษณะของหุ้น ที่ทำ  
ผ่านสถาบันการเงินโดยใช้ใบปรกเกอร์

โดยในวันนี้มีรายงานข่าวทางเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการยุติธรรมจำนวน 3 ราย เป็นผู้  
พิพากษา 1 ราย นอกจากนี้ยังมีอัยการ 2 ราย  
รวมทั้งทนายความของ ผู้พิพากษสมทบ ท่าน  
หนึ่ง เดินทางเข้าพบ พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะ  
คุปต์ ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง  
ผบช.ทท. พล.ต.ต.กฤษกร พลัทธิญาวงศ์ รอง  
ผบช.สภบ. พล.ต.ต.บุญลือ กอบบางยาง รอง  
ผบช.ภ.4 เพื่อชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น พร้อมกับ  
แสวงหาความร่วมมือในการเยียวยาชดใช้เงิน  
ให้กับข้าราชการตำรวจที่เป็นผู้เสียหาย

มีรายงานว่าในส่วนของผู้พิพากษา 1  
ราย ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้  
เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้ว โดยใน  
เบื้องต้นทางบุคคลในกระบวนการยุติธรรมยินดี  
ที่จะมอบเงินคืนเพื่อเป็นเหตุในการบรรเทา  
โทษ เช่นเดียวกับผู้พิพากษสมทบ ศาล  
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง  
ที่จะคืนเงินจำนวนกว่า 30 ล้านบาทเช่นกัน

ขณะที่นายสุราษฎร์ เบญจกุล เลขาธิการ  
สำนักงานศาลยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีผู้  
พิพากษาถูกดำเนินคดี พร้อมนายตำรวจที่  
พัวพันการฉ้อโกงเงินสหกรณ์ตำรวจจังหวัด  
เลยว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานศาลยุติธรรมมีคำสั่ง  
ให้ข้าราชการศาลยุติธรรม 2 คนออกจาก  
ราชการไว้ก่อน ไม่ใช่ไล่ออก และความคืบ  
หน้าคือมีผู้พิพากษสมทบรายหนึ่งที่ตกเป็นผู้  
ถูกกล่าวหา ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นผู้  
พิพากษสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว  
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเป็นผู้พิพากษสมทบ  
ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำเหมือนข้าราชการ  
ศาลผู้พิพากษา เมื่อลาออกก็ไม่ได้ดำเนินการ  
อะไร ส่วนการดำเนินคดีอาญาต้องไปตามชั้น  
ตอนของกฎหมาย.

Source : มติชน

Date : 21 ก.ย. 2561 Page : 9

No: 61305255

## ร้องนายกฯ ค้านทุบบ้านศาลธนบุรี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายชัยฤทธิ์ สีลาเกรียงศักดิ์ พร้อมนายประดิษฐ์ ลิงห์ทัศน์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลธนบุรี เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อคัดค้านการทุบทำลายบ้านพักตุลาการศาลธนบุรี และยุติการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ บริเวณซอยกำนันแมน (เอกชัย 36) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

นายประดิษฐ์กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวสืบเนื่องจากทางผู้บริหารทรัพย์สินของสำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีคำสั่งให้ทุบบ้านพักตุลาการศาลธนบุรี จำนวน 100 หน่วยทิ้ง ทั้งที่มีอายุ

การใช้งานแค่ 37 ปี เพื่อจะนำไปก่อสร้างคอนโดมิเนียม 20 ชั้น จำนวน 100 หน่วยเช่นกัน เพราะอ้างว่าทรุดโทรม ทั้งมีการตรวจสอบทางวิศวกรแล้วโครงสร้างยังแข็งแรง โดยปัจจุบันมีการทุบทิ้งไปแล้วกว่า 30-40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางกลุ่มไม่พอใจเรื่องการสร้างคอนโดมิเนียมแต่มองว่าคอนโดมิเนียมสามารถหาที่อื่นได้ เช่นที่แสมดำ อีกทั้งบ้านพักที่เสียหายมีแค่ 2-3 หลังเท่านั้น ซึ่งสามารถซ่อมแซมได้ และมองว่าการทุบทำลายทิ้งยังสร้างความเสียหายทางด้านงบประมาณหลายร้อยล้านบาท รวมถึงการกระทำดังกล่าวถือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียถึงบรรพบุรุษตุลาการ และยังเป็นการไม่สงวนรักษาทรัพย์สินสมบัติของทางราชการไว้ เหมือนกับหมู่บ้านป่าแห่งที่ จ.เชียงใหม่ และกำลังจะมีหมู่บ้านป่าแห่งข้างศาลธนบุรีกรุงเทพฯ